
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Og eitt að lokum; Drattist þið nú til þess að bretta upp ermar og slútta þessu fylleríi á Alþingi, seljiði 
bankana og fyrirtækin sem þið (við) eigum, lagiði vegina okkar ekki á okkar kostnað, því við höfum nú 
þegar borgað fyrir malbikaðan hringveg en er ekki .... og þetta er síðan 1996.

Á íslandi eru 2 efnahagskerfi, 1 sem við almenningur sjáum reikningsskil gert á og svo seinna atriðið 
er þurrafylleríið sem verið hefur við líði í allt of langan tíma og það partý. Tala nú ekki um alla 
peningana sem eru kominn í þetta skatta skjól.

Eitt get ég einnig sagt að lokum, ég veit að vegtollar er þekkt fyrirbæri úti í hinum stóra heimi, en við 
erum og höfum ekkert við að gera. Ef vegtollar verða að raunveruleika þá vill ég segja að ég er farin 
héðan.

Hafiði skoðað málið út frá tölfræðinni að 360 þús manns er ekki að fara í gegnum byggingu nýrra 
vega, nýs spítala, flugvöllinn burt og hvað það er ekki.

En í guðana bænum, útrýmiði einbreiðum brúm. Þetta er barn síns tíma.
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